

KẾ HOẠCH

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường.

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Xuân Trường.

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của huyện Xuân Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2022:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh để phù hợp với đặc điểm, tình hình của huyện; là căn cứ để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ PTKTXH, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Yêu cầu:

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đối với những nhiệm vụ trọng tâm 2022 đã được thông qua.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và kịch bản tăng trưởng theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

3.1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành. Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo, hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời theo tinh thần chủ động, bình tĩnh, linh hoạt trong mọi tình huống của dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, sớm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt trên 80% và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi. Tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ; chủ động cân đối nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội và công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, phòng, chống dịch bệnh...

3.2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện các quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

Quản lý và thực hiện nghiêm các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác. Hoàn thành lập quy hoạch xây dựng chung các xã đến năm 2030 và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030. Lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tập trung trên địa bàn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết của Huyện ủy về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giao dịch Hành chính “Một cửa” huyện và các xã, thị trấn, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân về đầu tư tại huyện; ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của huyện.

3.3. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trên địa bàn.

Tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, ngân sách địa phương, các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,

thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch, tạo động lực cho phát triển địa phương. Kêu gọi đầu tư từng bước triển khai thực hiện các chương trình, dự án như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Thương mại - Dịch vụ tổng hợp khu vực chân cầu Lạc Quân; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và các khu dân cư tập trung trên địa bàn,... Đồng thời, triển khai thi công các dự án đường giao thông thuộc huyện quản lý, đường giao thông liên xã bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị và các khu dân cư tập trung.

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM các xã, thị trấn, nhất là các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu hoàn thiện các hồ sơ minh chứng để trình tỉnh, huyện công nhận đạt chuẩn theo Kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản, hàng hóa theo chuỗi giá trị. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tổ chức lại ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

3.5. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Tiếp tục tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, đảm bảo phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2022 đạt 95%.

3.6. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai; Nghị quyết số 29-NQ/HU ngày 03/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện; tập trung xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm về đất đai theo Hướng dẫn số 42 và Hướng dẫn số 1456 của Sở TN&MT; phân đầu thực hiện việc cấp đổi GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa đạt chỉ tiêu đề ra. Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong toàn xã hội. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ bão. Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý kiên quyết các vi phạm công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn.

3.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi đôi với xác định vị trí việc làm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống đại dịch Covid-19 ngay từ đầu năm. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đảm bảo tự do tín ngưỡng và tuân thủ pháp luật.

3.8. Củng cố quốc phòng, an ninh, tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, huyện về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, buôn bán ma túy,... Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3.9. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội

Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, huyện. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội; kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng, kích động; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này và theo lĩnh vực phụ trách, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị, địa phương. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, lĩnh vực phụ trách để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch theo lĩnh vực, địa bàn và chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) kết quả thực hiện. Thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, lồng ghép vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XXI;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Cường